



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
14 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 13 มิ.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,804 ราย เสียชีวิต 18 ราย ผู้ป่วยสะสม 195,909 ราย หายป่วยเพิ่ม 4,143 ราย หายป่วยสะสม 126,988 ราย ยังรักษาอยู่ 40,046 ราย อาการหนัก 1,215 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 351 ราย ฉีดวัคซีนรวม 6,081,242 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 176,700,021 ราย เสียชีวิต 3,818,882 ราย รักษาหาย 160,730,836 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **เกาหลีใต้** ยืนยันไม่พบการปนเปื้อนในวัคซีนของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ที่ได้รับจากสหรัฐฯ **บราซิล** อนุมัติให้ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป **เวียดนาม** ติดต่อบริษัทสหรัฐฯ รับถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตวัคซีน mRNA **กัมพูชา** รับมอบวัคซีนซิโนฟาร์มล็อตใหม่จากจีน

ประเด็นสำคัญ

1. การเลื่อนนัดฉีดวัคซีนใน กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, สำนักข่าวอิศรา, workpointtoday, innnews, thaigov, one31)

-รพ.เอกชนหลายแห่ง อาทิ รพ.รามคำแหง รพ.วิชัยยุทธ รพ.สินแพทย์ รพ.พญาไท รพ.เกษมราษฎร์ รพ.พระราม 9 ฯลฯ ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนวันที่ 14-20 มิ.ย. 2564 เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก สธ.

-รพ.สังกัดสำนักงานแพทย์ กทม. 8 แห่ง ประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ที่จองผ่านระบบหมอพร้อมหรือรพ. ระหว่างวันที่ 14-17 มิ.ย. 2564 เนื่องจากรอจัดสรรจากสธ.

-สำนักประชาสัมพันธ์ กทม. ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนในโครงการไทยร่วมใจ ตั้งแต่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป และวันที่ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจะมี SMS แจ้งให้เลือกว่าวันและเวลาดนัดหมายใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, innnews, ch7, one31)

-รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีรพ.ในพื้นที่ กทม.เลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 อ้างไม่ได้รับการจัดสรรจากสธ.ว่า ในรอบไม่ถึง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สธ.ส่งวัคซีนให้แล้ว 5 แสนโดส และหลังจากนี้จะส่งเพิ่มอีก ทั้งนี้ฝ่ายที่รับวัคซีนแล้วนำไปจัดสรรต่อคือกทม. ซึ่งต้องคำนวณการจัดการให้เหมาะสม วางแผนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ สธ.ไม่มีบทบาทดูแลส่วนนั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, workpointtoday, innnews, thaigov)

-เพจกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ประกาศว่า สธ.จัดสรรวัคซีนตามที่ศบค.กำหนด เพื่อส่งไปยังทุกจังหวัด รวมทั้งกทม. ส่วนการจัดสรรวัคซีนไปยังหน่วยฉีดของแต่ละจังหวัด เป็นหน้าที่ของจังหวัดนั้น ๆ และ กทม. ดำเนินการเอง ทำให้ประชาชนสงสัยเกี่ยวกับการทำงานของสธ.และมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก ล่าสุดข้อความดังกล่าวได้ถูกลบออกจากเพจแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, tnnthailand, mcot, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, สปริงนิวส์, topnews, thaiPBS, thestandard, innnews, ch7, one31, pptvhd36, kapook, newtv, sanook, mcot, thebangkokinsight)

-สำนักประชาสัมพันธ์ กทม. โพสต์ข้อความว่า กรณีที่รมว.สธ.ระบุให้วัคซีนกทม.มาแล้ว 1 ล้านโดส ตามแผนเดือน มิ.ย. 2564 ขอให้ข้อมูลดังนี้ 1.ตามแผนการจัดสรรวัคซีนของ สธ. กทม.ได้รับแจ้งว่าจะได้รับการจัดสรร AstraZeneca 2.5 ล้านโดส ให้กทม.ไปทำแผนการฉีดให้สอดคล้อง 2.วัคซีนที่ใช้ในวันที่ 7-14 มิ.ย 2564 กทม.ได้รับ AstraZeneca 350,000 โดส Sinovac 150,000 โดส แบ่ง AstraZeneca เป็น ระบบหมอพร้อม 181,400 โดส เข็มที่สอง 52,600 โดส ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 8,000 โดส ประชาชนทั่วไป 100,000 โดส สำรองสำหรับควบคุมโรค 8,000 โดส ส่วน Sinovac แบ่งเป็น เข็มที่สองสำหรับการควบคุมโรค (พื้นที่ระบาดรุนแรง) 128,000 โดส ควบคุมโรคพื้นที่ระบาดใหม่ 26,000 โดส 3.การจองผ่านระบบหมอพร้อมเป็นการเปิดให้รพ.ทุกแห่งในกทม.มาช่วยฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่เปิดพร้อมกันทั่วประเทศ ดังนั้น กทม.จึงไม่ใช่ผู้ควบคุมและผู้จัดสรรวัคซีน ซึ่งในเดือน มิ.ย. มีผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมในกทม. 450,000 ราย 4.กทม.ยืนยันว่าหากวัคซีนพร้อมตามแผน กทม.พร้อมดำเนินการฉีดให้กับประชาชนทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีรพ.หลายแห่งเลื่อนฉีดวัคซีน แนะนำให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนดูแลตนเอง ตามหลัก New normal ทั้งนี้ สธ.ได้จัดสรรวัคซีนให้กับกทม.อย่างเพียงพอแล้ว จึงต้องตรวจสอบกับคกก.โรคติดต่อกทม. ว่ามีการวางแผนอย่างไร เพื่อแก้ไขระบบการจัดการให้ดีขึ้น ไม่อยากให้ประชาชนมองว่าเป็นการโยนปัญหากันไปมาของหน่วยงาน แต่อยากให้ทุกฝ่ายมองปัญหาพร้อมกันเพื่อที่จะเข้าใจและแก้ไขร่วมกัน และอยากให้ประชาชนมั่นใจว่า เดือน ก.ค. เป็นต้นไป วัคซีนจะเข้ามามากขึ้น เพียงพอต่อประชาชนในเดือนส.ค. อย่างแน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการ, innnews

-นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง (ประจำตัว นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กล่าวว่า พื้นที่กทม. สธ.ไม่มีอำนาจในการรับผิดชอบ

กระจายวัคซีนถึงรพ.ปลายทาง มีการเสนอให้ส่งลงพื้นที่ที่ทม.ให้มากที่สุด แต่ถ้าระบบจัดการยังมีปัญหา ต่อให้ส่งลงไปมากแต่ถ้าปลายทางไม่ได้รับก็ไร้ประโยชน์ จึงขอให้ศบค.เข้ามาบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่ทม.

2.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, sanook, thestandard)

-ร.มว.สร. โพสต์เฟซบุ๊กว่า สธ.มีหน้าที่จัดหาและกระจายวัคซีนตามแผนที่ศบค.กำหนด เมื่อวัคซีนถึงพื้นที่เป็นบทบาทของหน่วยงานในพื้นที่ต้องบริหารจัดการ แต่พอมีปัญหาศธ.กลับต้องถูกวิจารณ์อย่างหนัก ขอย้ำว่า สธ.ไม่ได้มีอำนาจรับผิดชอบในส่วนนั้น หากเข้าไปแทรกแซงจะกลายเป็นก้าวก่าย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, สปริงนิวส์, จส.100, pptvhd36, tnntailand, thailandplus, nationtv, Newtv, ch7, mcot)

-ปลัด สธ.ชี้แจงกรณีหลายรพ.ประกาศหยุดฉีดวัคซีน ว่า สธ.เพียงจัดหาและจัดสรรตามแผนการกระจายวัคซีนของศบค. ส่วนการบริหารจัดการฉีดขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดและกทม.ตามจำนวนที่ได้รับ ตั้งเป้าก่อนเดือน ก.ย. คนไทยร้อยละ 60-70 จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, จส.100, newtv, nationtv, thaigov, ch7, thestandard, votcetv, innnews, mcot, workpointtoday)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ กระจายวัคซีนตามคำสั่งของศบค. จากนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ว่าฯ บริหารจำนวนวัคซีนส่วนกรณีรพ.ในกทม.เลื่อนฉีดเพราะไม่ได้รับวัคซีน ต้องสอบถามข้อมูลการจัดสรรจากสำนักอนามัย กทม. ส่วนภาพรวมประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้วกว่า 6 ล้านโดส เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการฉีดวัคซีนเดือน มิ.ย. คือ อย่างน้อย 10 ล้านโดส ขณะนี้เหลืออีก 4 ล้านโดสที่จะกระจายวัคซีนออกไป

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การจัดสรรวัคซีนในเดือนมิ.ย. มีประมาณ 6.5 ล้านโดส แบ่งเป็น 2 งวด ครอบคลุมการฉีด 2 สัปดาห์ คือ งวดแรก 7-20 มิ.ย. ซิโนแวค 1 ล้านโดส และแอสตราเซนeca 2 ล้านโดส โดยให้กทม. 1 ล้านโดส และ 76 จังหวัด 1.1 ล้านโดส และงวดสอง 21 มิ.ย. - 2 ก.ค. ซิโนแวค 2 ล้านโดส และแอสตราเซนeca 1.5 ล้านโดส การจัดสรรใน 2 สัปดาห์แรก กทม.ได้ 5 แสนโดส เป็นแอสตราเซนeca 3.5 แสนโดส และซิโนแวค 1.5 แสนโดส สปส. 3 แสนโดส ฉีดในกทม.เป็นหลัก กลุ่มมหาวิทยาลัย 11 แห่งของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 1.5 แสนโดส ฉีด กทม.เป็นหลัก หมอพร้อม 76 จังหวัด 1.1 ล้านโดส จุดฉีดต่างๆ สำหรับองค์กรภาครัฐ เช่น ขนส่ง ทหาร ตำรวจ และครู 1 แสนโดส และควบคุมการระบาด 5 หมื่นโดส ทั้งนี้ สธ.จัดส่งวัคซีนให้กทม.และจังหวัดต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนของศบค. ซึ่งเป็นไปตามสูตรการคำนวณและตัวเลขที่พื้นที่เสนอ ส่วนการบริหารวัคซีนไปรพ.หรือจุดฉีดของแต่ละจังหวัด เป็นหน้าที่ของคกก.โรคติดต่อจังหวัดและคกก.โรคติดต่อ กทม. ดำเนินการ ขอให้แต่ละพื้นที่บริหารจัดการฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้ดี และทำตามนโยบาย โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 โรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, สปริงนิวส์, thebangkokinsight, ch7)

-เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์เรื่อง "ลบลวงพราง วัคซีนโควิด ตอน 11 ระบุว่า การจัดสรรวัคซีนในกทม. ไม่เกี่ยวกับสธ. การจัดสรรวัคซีนในขณะนี้ เป็นหน้าที่ ศบค. คือนายกฯ และเลขา สมช. ตั้งแต่ที่นายกฯ แต่งตั้งตนเองเป็นประธาน ศบค. ดังนั้นการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะจัดสรรอย่างไร แบ่งโควตาอย่างไร ศบค.เป็นผู้ตัดสินใจแล้วสั่งการให้ สธ.จัดส่งวัคซีนตามโม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด) เว็บไซต์(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, kapook, sanook, voicetv, thebangkokinsight, thestandard, workpointtoday, ch7, thaiPBS, newtv.)

-รศ.พญ.เยาวนุช คงदान ผอ.รพ.นวมราชฯ โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีโพสต์เรื่องการเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด 19 ว่า อัยการให้ภาครัฐแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เพราะการให้รพ.แจ้งเองเจ้าหน้าที่ต้องรับแรงกดดัน เรื่องนี้มองว่าเป็นประเด็นเชิงนโยบายในการจัดสรรวัคซีน รพ.ไม่สามารถตอบได้ จึงเป็นที่มาว่าของการโพสต์ให้ไปถามรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, newtv, thebangkokinsight)

-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ขอให้บอกตรงๆ มีหรือไม่มีวัคซีน เชื่อว่าประชาชนยอมรับได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv.

-ทุกหน่วยงานภาครัฐป้ายเปียงที่จะตอบว่าวัคซีนหายไปไหน โดยเฉพาะคำถามของประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 โรค และผู้สูงอายุ ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม ตั้งแต่ 1 พ.ค. และได้รับการยืนยันจากระบบเรียบร้อยแล้ว แต่กลับถูกเลื่อนไปไม่มีกำหนด โดยรพ.แจ้งว่าไม่มีวัคซีนเนื่องจากรัฐบาลไม่จัดส่งมาให้ ทั้งๆ ที่มีขานำวัคซีนไปให้กลุ่มอื่น อาทิ วินมอเตอร์ไซด์ ประกันสังคม ข้าราชการ หน่วยงานที่ขอมมา VIP หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ 20 ต้นๆ ยังได้ฉีดแล้ว และยังมีความอีกว่า เหตุใดไม่จัดสรรวัคซีนให้คนกลุ่มที่ลงทะเบียนก่อน จากนั้นค่อยกระจายไปยังกลุ่มอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ส.ส.สงขลา 8 คน ประชุมร่วมกับภาคเอกชน ตัวแทน อปท. และภาคประชาคม ระบุ รัฐบาลจัดสรรวัคซีนไม่เป็นธรรมและไม่จัดให้สงขลาเป็นกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งที่ทำได้ด้านการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 8 ของประเทศ จึงลงนามในหนังสือถึงนายกฯ ขอวัคซีนเพิ่มอย่างเร่งด่วนภายใน 2 เดือน ด้าน นายก อบจ.สงขลา ระบุ อบจ.มีงบประมาณซื้อวัคซีนได้ประมาณ 50,000 โดส แต่ยังไม่มั่นใจในระเบียบข้อกฎหมาย ซึ่งควรมีวัคซีน 2 ล้านโดสจึงจะพอในการสร้างความเชื่อมั่น

3.โพลไม่เชื่อมั่นเรื่องวัคซีน

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์มติชน

-นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชนเรื่อง "การจัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID 19" พบว่า ร้อยละ 28.10 ระบุ มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมาก ขณะที่ความมั่นใจของประชาชนต่อการจัดสรร/กระจายวัคซีน ร้อยละ 14.78 ระบุว่า มั่นใจมาก ร้อยละ 39.22 ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจเพราะการนำเข้าวัคซีนค่อนข้างล่าช้า ประชาชนบางส่วนที่ลงทะเบียนไม่ได้ฉีดตามกำหนด โคนเดือนนัด และวัคซีนมีการกระจายไม่ทั่วถึง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรณี "ความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด 19" วันที่ 7-10 มิ.ย.2564 กลุ่มตัวอย่าง 1,450 คน พบว่า การกำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาตินั้นเป็นเรื่องที่ควรดำเนินการโดยเร่งด่วน ร้อยละ 66.87 ประชาชนไม่ค่อยมั่นใจต่อการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนของรัฐบาล ร้อยละ 36.36 คิดว่าการตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้ 50 ล้านคน ครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ไม่น่าจะสำเร็จ ร้อยละ 57.61 มองว่าปัจจุบันปัญหาการฉีดวัคซีน คือ จำนวนวัคซีนไม่เพียงพอ ไม่หลากหลายยี่ห้อ ร้อยละ 77.87 ต้องนำเข้าวัคซีนให้มากขึ้น ร้อยละ 78.74 ไม่เห็นด้วยกับวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนต้องจ่ายเงินเอง ร้อยละ 34.00 และไม่สนใจจะจองวัคซีนทางเลือก ร้อยละ 37.38

4.ผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, innnews, one31

-นายกฯ ประกาศผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ประกอบกิจการ 5 ประเภท ในวันที่ 14 มิ.ย.เป็นต้นไป ในพื้นที่ กทม.ได้แก่ 1.พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานและหอศิลป์ 2.สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ร้านทำเล็บ 3.สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกเสริมความงามและ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม 4.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ โดยอนุญาตให้เปิดได้เฉพาะสถานประกอบการนวดฝ่าเท้า 5.สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์และสวนดอกไม้ โดยให้เปิดภายใต้มาตรการที่เข้มงวด ด้าน ผบ.ตร. กำชับทุกหน่วยรับมือมาตรการผ่อนคลาย 14 มิ.ย. ตรวจเข้มแหล่งมั่วสุมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19

5.การระบาดในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์(มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, sanook, nationtv, ch7)

-นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับการรายงานจาก ผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้ป่วยซึ่งเป็นพนักงานขับรถของรพ. 8 คน และกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์ 10 คน รวม 18 คน ติดเชื้อโควิด 19 ได้สอบสวนโรค นำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวทันที เนื่องจากพนักงานขับรถรายหนึ่งติดเชื้อมาจากครอบครัวและไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ จนเกิดอุบัติเหตุมีการตรวจหาเชื้อตามขั้นตอน จึงพบว่าติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, บ้านเมือง, อินโฟเควสท์, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, nationtv, thebangkokinsight, innnews, newtv, 77kaoded)

-กทม. พบ 4 คลัสเตอร์ใหม่เขตจตุจักร-ห้วยขวาง-บางนา-คันนายาว ส่วนใหญ่เป็นแคมป์คนงาน **นครราชสีมา** พบคลัสเตอร์ใหม่ครอบครัวคนงานก่อสร้างแคมป์เอมมัย สะสม 10 ราย **นครศรีธรรมราช** เร่งคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงนับพันคนคลัสเตอร์โรงงานทองคำเปลว สั่งล๊อคดาวน์ 2 ชุมชน 7 วัน **นนทบุรี** มีผู้ป่วยใหม่ 230 ราย อยู่ในแคมป์ก่อสร้าง 154 ราย **ปราจีนบุรี** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย ร.ร.ทุกสังกัดเลื่อนเปิดเทอม ให้เรียนออนไลน์ **กรมราชทัณฑ์** เผย คุมโควิดในเรือนจำดีขึ้น ผู้ติดเชื้อน้อยลงกว่าเดิม **ระนอง** สั่งปิดโรงงานแปรรูปอาหารทะเล หลังพบคนงานติดเชื้อ 32 ราย **อำนาจเจริญ** พบคนงานมาจากแคมป์บางนาติดโควิด 1 ราย

6.กรณีเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย

-บิดาของสิบตำรวจเอกรายหนึ่งเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน 10 วัน มีหน่วยงานสาธารณสุขมาสอบถามข้อมูลและจะให้ความช่วยเหลือ แต่ไม่ทราบรายละเอียด เบื้องต้นแพทย์ชันสูตรสาเหตุว่าเกิดจากหัวใจขาดเลือดและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

7.เตรียมพร้อมเปิดเรียน 14 มิ.ย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นางเกศทิพย์ ศุภวานิช โฆษก ศธ. กล่าวว่า ขณะนี้สถานศึกษาในสังกัดพร้อมเปิดเรียนในวันที่ 14 มิ.ย. โดยทุกแห่งได้ผ่านการประเมินผ่านระบบ Thai Stop COVID ที่ศธ.จัดทำแล้ว ส่วนครูและนักเรียน โรงเรียนจะขอความร่วมมือให้ดาวน์โหลดแอปฯ และประเมินความเสี่ยงผ่าน Thai Save Thai สำหรับนักเรียนที่ไม่มีสมาร์ตโฟน ทางโรงเรียนจะช่วยเหลือเอง

-นายณัฐวุฒิ ภารพบ นายกสภาคการศึกษาโรงเรียนเอกชน จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า สมาคมมีมติให้เปิดสอนออนไลน์มาตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เพราะเชื่อว่าวันที่ 14 มิ.ย. คงไม่สามารถเปิดเรียนได้ และยังไม่มั่นใจว่าวันที่ 28 มิ.ย. จะเปิดเรียนได้หรือไม่ ที่น่าเป็นห่วงคือ โรงเรียนปอเนาะ 3 แห่ง ซึ่งมีเด็กนักเรียนจากจังหวัดสีแดง เช่น ระนอง กระบี่ ยะลา นราธิวาส สงขลา มาอยู่หอพักห้องละ 6 คน ทั้ง 3 แห่งแจ้งว่าจะขอเปิดเรียนในวันที่ 5 ก.ค. คงต้องให้โรงเรียนหามาตรการป้องกันอย่างเต็มที่

8.ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ภูมิคุ้มกันไม่ขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว 3-4 สัปดาห์ พบว่าหลายรายมีระดับภูมิคุ้มกันเพียง 20-30% โดยข้อมูลของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ ได้แบ่งผู้รับวัคซีนเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1.คนที่ได้รับวัคซีน จะมีการตอบสนองสูง กลาง และต่ำ เป็นเรื่องปกติ ขึ้นอยู่กับเทคนิคการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิ ดังนั้น วัคซีนซิโนแวคต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน จากนั้นทำการประเมินในสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 ทั้งนี้ ควรจะต้องมีภูมิขึ้นในระดับน่าพอใจในทุกคน 2.บางกลุ่มที่ได้รับวัคซีน

ประเด็นข่าว

ในวันเดียวกัน ฉีดที่เดียวกัน ไม่มีภูมิขึ้นเลย (น้อยกว่า 20%) อาจเป็นไปได้ว่าวัคซีนในชุดเดียวกันนั้นมีปัญหา 3.มีภาวะประจำตัวที่สำคัญ เช่น สูงอายุและมีเบาหวาน ที่ภูมิไม่ขึ้น 4.เริ่มมีการรายงานผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งๆ ที่ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม และแอสตราฯ 1 เข็มแล้ว บางรายที่ติดมีการตรวจวัดภูมิคุ้มกันหลังฉีดแล้วว่าขึ้นแต่ไม่สูงมาก ดังนั้น อาจจะต้องพิจารณาการได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 ไม่ว่าจะเป็ยี่ห้อเก่าหรือยี่ห้อใหม่ก็ตาม

มาตรการ สธ. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-ในหลวง พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุล ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ณ บริษัทนิปปอโร อ.เสนา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ เริ่มนโยบายฉีดวัคซีนแบบปูพรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 7 มิ.ย.เป็นต้นมา และตั้งแต่ 28 ก.พ. -12 มิ.ย. ฉีดสะสมแล้ว 6,081,242 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 4,456,786 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 1,624,456 ราย ปัจจุบันไทยมียอดการฉีดวัคซีนสะสมเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, innnews, newtv.)

-รพ.สธ. นำทีมผู้บริหาร สธ. ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ จ.บุรีรัมย์ เร่งรัดให้ครอบคลุมเป้าหมายก่อนเปิดเมืองท่องเที่ยว 1 ต.ค.นี้ ยืนยันจัดสรรวัคซีนให้ทุกจังหวัดเสมอภาคเท่าเทียม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มฉีดวัคซีนแอสตราฯ ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ พร้อมกัน 36 ศูนย์ทั่วประเทศ. ส่วนของศูนย์ที่มีปัญหาเรื่องสถานที่และยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ สัปดาห์หน้าจะพร้อมให้บริการครบ 45 ศูนย์แน่นอน

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

เตือนบริโภคไขมันปริมาณเหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก เตือนการบริโภคไขมันบางประเภทในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลเสียกับร่างกาย โดยเฉพาะไขมันทรานส์ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือด เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบ มีผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้

ชี้แจงเสียชีวิตเพราะเหตุพิษไม่ใช่วัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-สสจ.ยโสธร ชี้แจงกรณีมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษ และมีข้อสงสัยว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด 19 ผลตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการพบว่าไม่มีพยาธิสภาพที่ตับจากสารพิษ ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิดแต่อย่างใด ขอเตือนประชาชนระมัดระวังการรับประทานเห็ด เลี่ยงการปรุงสุกๆ ดิบๆ หรือเห็ดดอง เพราะเห็ดบางชนิดยังมีพิษอย่างอ่อนเหลืออยู่